

# KBANK – ซื้อใหม่ (ไม่ใช่ผ่านมาแล้วถึงรู้)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ตลาดกำลังลงอยู่ในระดับของ ไม้ 2 ที่เราเข้าซื้อเก็บเข้าพอร์ต

แต่หุ้นบางตัว ก็อาจจะไม่ใช่ไม้ 2 ก็มีนะครับ อาจจะต้องดูเป็นตัวๆ ไป อย่าง PTT ในวันวาน นั้น เรามองว่า อาจจะต้องรอไม้ 1 ที่ระดับ 25.0-24.0 หรือ บางท่าน อาจจะมี ไม้ 1 ไปก่อนหน้าแล้ว ก็ไม่ต่างกัน ก็แปลว่า ที่ระดับ 25.0-24.0 ก็เป็นไม้ 2 ของท่านก็ได้... วันนี้ ก็เอามาทันอีกตัว สำหรับหุ้นที่รอซื้ออย่าง KBANK เพราะบางท่านอาจจะไปแล้ว บางท่านก็อาจจะรอซื้อ ก็เลยเอามาเข้าบาดตาเซียน ว่ากันถึงแนวโน้มและความน่าจะเป็น ซึ่งความน่าจะเป็นนี้แหละ มันก็คือ ความไม่แน่นอน แม้ว่าจะบอกมีโอกาสลงถึง 90% แต่อาจจะขึ้นสวนโอกาส 90% นั่นก็ได้ ซึ่งอีก 10% ที่จะขึ้นนั้น อาจจะมาจากอะไรก็ได้ที่คาดไม่ถึง ทำให้ขึ้น และวันนี้ ที่เอามาใหญ่ๆ มาว่ากัน ก็เพื่อจะกล่าวถึงที่มาที่ไปว่า ต่อให้มองราคาขาด มองการเล่นเป็น แต่ถ้าไม่รูปแนวโน้มหลัก โอกาสแพ้ หรือ เสียหายก็ย่อมมีสูงอยู่วันยังค่ำ... บางคนไปอยู่กับเกมรายวัน การซึกเข้าซึกออกของออร์เดอร์ การโยนซ้ายโยนขวามากไป คิดว่าเอาแน่ เอาขึ้นแน่ หรือ เอาลงชัวร์ กดลึกระหระนาดแน่ แต่ถ้าแนวโน้มหรือภาพใหญ่มันฟ้องยังไม่ ยังไงก็หนีไม่พ้น... แล้วบอกเลยนะครับ ต่อให้ AI. ที่ว่าจับสัญญาณซื้อๆ ขายๆ เก่งๆ นะ แต่ AI. มันจับความเจ้าเล่ห์ของคนไม่ได้หรอก ทุกคนรู้ว่า AI. ทำงาน หรือถูกตั้งมายังไง แต่คนที่ทำให้หุ้นขึ้น มันคือคนที่ทำ AI. นะครับ หรือ กล่าวง่ายๆ ว่า ตลาดไม่ได้มาจาก AI. ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปมาหนัก ความคิดของคนนี้แหละ ที่สร้าง AI. และ สร้างแนวโน้มของตลาด

**ดูตามเกม...** เรื่องของการซื้อการขาย ในระยะสั้นๆ อาจจะใช่ AI. ได้ แต่เมื่อถึงเวลาจะดูกัน

ในเกมตัดสินใจยาวๆ เชื่อเลยว่า ต่อให้มีสัญญาณเตือนอะไรจาก AI. ยังไงเสีย เกมของท่าน ก็ยังขอเปิดกราฟ

**แนวรับ : ... 80+/- น่าสนใจ หรือ 100-80 น่าจะเป็นไม้ 1**

**เป้าหมาย : ... เก็บยาวแล้วรอ หรือ รอการขึ้นไปขายที่ 3 เซียน**

Price Chart...(KBANK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น KBANK...** จริงๆ แล้ว การมองแนวโน้มว่าหุ้น KBANK จะไม่ตีเอาเสียเลย ยังไงก็ต้องมองแถวๆ การลงมาต่ำกว่า 180 หรือ ช่วงราคาระดับ 180-190 เป็นราคาที่จะเริ่มมองถึงแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ กันแล้ว หรือ ถ้าจะซึกว่านั่น การลงมาต่ำกว่า 145 ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ไม่ดีซ้ำสอง อะไรก็ตาม ที่ต่ำกว่า 145 นั้น ยังไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบเข้าซื้อ จุดที่จะเข้าซื้อหลังจากนั้น ต้องแถวๆ 100 ต้นๆ แต่โอกาสต่ำกว่า 100 ก็ยังมี ซึ่งก็คือระดับ 80+/- ... แล้วถ้าจะถามว่า โอกาสต่ำกว่า 80 ลงไปนั้น มีไหม ก็คงต้องกล่าวนะครับว่า ในรูปแบบของ Price Pattern มี ไม่ว่าจะลงถึงระดับ 70+/- หรือจะเอากันที่ 40+/- ก็ไม่แปลกนะครับ แต่ทั้งหมดนี้ ขึ้นนะ